

Số: 29 /BC-BKTXH

Đắk Gle, ngày 11 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 03/7/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu 2022; Dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện tại Công văn số 37/CV-HĐND, ngày 24/6/2022 về việc phân công thẩm tra, các nội dung UBND huyện trình; Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu năm 2022: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 dịch bệnh covid-19 trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, làm tiền đề để các hoạt động về kinh tế - văn hoá - xã hội dần phục hồi, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của địa phương trong thời gian qua. Theo báo cáo của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước, những kết quả đáng ghi nhận, trọng tâm như:

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GTSX 6 tháng đầu năm ước đạt 13,95%, Kế hoạch giao 16,1%, đạt 86,9% kế hoạch; Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt:

+ Theo giá so sánh 2010 là 972 tỷ đồng, tăng 222 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt 39,8% so với kế hoạch.

+ Theo giá hiện hành là 1.470 tỷ đồng tăng 295 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt 44.6% kế hoạch;

Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành: Nông - Lâm - Thủy sản 32,18% tăng 0,1% so với cùng kỳ; Công nghiệp - Xây dựng 29,12% tăng 1,4% so với cùng kỳ; Thương mại - Dịch vụ 38,1% giảm 1,5% so với cùng kỳ;

Diện tích lúa Đông Xuân 843 ha/825 ha; diện tích ngô Đông Xuân 18,2 ha/10 ha; rau Đông Xuân đạt 40 ha/40 ha. Toàn huyện có xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

- Về văn hóa, xã hội và môi trường: Công tác chỉ đạo, điều hành và triển

khai các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo, lao động việc làm, an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, chủ động. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm⁽¹⁾; công tác giải quyết việc làm cho lao động được đẩy mạnh⁽²⁾. Các dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không có ca tử vong⁽³⁾; hoạt động tiêm chủng mở rộng, duy trì thường xuyên và đảm bảo an toàn. Hoàn thành tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời.

- Về quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; Công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

2. Về hạn chế, khuyết điểm

Qua nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá về hạn chế, khuyết điểm đã đề cập tại báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như:

- Các tuyến đường huyện lộ, đường liên xã bị hư hỏng nhiều do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, chưa được khắc phục sửa chữa.

- Dịch bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh đến nay vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại lớn cho người dân⁴. Tuy nhiên, vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo. Để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2022 đã được xác định tại Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến người dân vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue và diệt lăng quăng/bọ gậy tại các ổ dịch sốt xuất huyết Dengue; Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch Đờng thời, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trong việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

⁽¹⁾ 14/34 trường đạt chuẩn quốc gia.

⁽²⁾ Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành khai giảng và đào tạo được 04 lớp; trong đó: 01 lớp Phi nông nghiệp và 03 lớp nghề Nông nghiệp, với tổng số học viên tham gia học là 140/240 người, đạt tỷ lệ 58,33%, trong đó, số lao động đang tham gia học nghề Nông nghiệp là 105 học viên; số lao động đang học nghề Phi nông nghiệp là 35 học viên. Dự kiến đến thời điểm 31/12/2022 đạt 100% (240/240 chỉ tiêu) so với kế hoạch đề ra.

⁽³⁾ Thủy đậu, tay - chân - miệng, sốt rét, không có mắc sốt rét ác tính; các bệnh nguy hiểm như tả, dịch hạch, ho gà, bạch hầu không xảy ra.

⁴ Số cây Sâm Ngọc Linh bị thiệt hại là 35.000 cây (Ngọc Linh 13.000 cây; Mường Hooong 17.000 cây; Xốp 5.000 cây)

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia⁵ trên địa bàn huyện, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022;

- Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá sử dụng đất dọc 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài thôn Đăk Xanh - Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei nhằm tạo ra nguồn thu để đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đô thị ...

- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo cụ thể kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.

III. Một số nội dung đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình.

Đề nghị UBND huyện điều chỉnh mục 3, phần II, như sau:

- Thay tiêu đề “*Nội vụ, nội chính và đối ngoại*” thành “*An ninh, quốc phòng, đối ngoại*” và điều chỉnh lại bố cục của báo cáo cho phù hợp.

- Biên tập số liệu giữa báo cáo chính với các thông tin ở chân trang trong cùng một báo cáo và số liệu giữa các báo cáo có liên quan cho khớp, đúng và thống nhất.

IV. Về dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TV Ban KT-XH, Ban PC;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Đinh Văn Quý

⁵ Giảm nghèo bền vững; mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi